

(Đức Nữ Trinh Đồng) Xin_ Mẹ giúp luôn (Đặt_ con_ ghi_ dấu)

Hầu sau xum_ họp trên chôn trường sinh. (Xin khấn nhậm lời).

Thánh Giuse:

Lòng yêu mến và hiểu thảo của chúng con hướng về Thánh Cả Giuse nhân hậu, luôn bảo vệ che chở chúng con được an lành, và là đấng bảo trợ chúng con trong mọi công việc trần thế. Chúng con xin dâng lên Thánh Cả Giuse lời chúc khen, cảm tạ và xin hộ trì chúng con trong năm mới luôn hiệp nhất trong niềm tin yêu.

Năm cũ vừa_xong,bước trong năm mới Chúng con_rày tới kính chúc mình miền.

Thánh phụ Giu-se dâng qờm chừ_ giáo_ làm cha nhân hậu phù hộ_ giữ_ gin.

Chúng con kính lay. (Thánh Phụ Giu-se) Lòng đội ơn cả nguyện xin hộ giúp

năm mới an bình. Làm con (hiền_ thảo) làm tôi (một_ Chúa

Vui vui khoái kiệp sau hiệp mặt thiên đàng ngợi khen Chúa chí_ tôn.

Tết



Nghe Thưa
Mừng Tuổi Chúa

Nghi Thức Mừng Tuổi Chúa

DẪN NHẬP:

Ngày Tết Nguyên Đán là ngày lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Với niềm tin Kitô giáo, chúng ta thành hóa ngày lễ này, để nó thực sự trở thành một ngày của Thiên Chúa. Một trong những nghi thức để thánh hóa ngày lễ này là việc cử hành chúc tuổi Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse.

Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, không khởi đầu và cũng không có kết thúc. Đối với Ngài không có thời gian và tuổi tác. Việc chúc tuổi Chúa là nghi thức diễn tả tâm tình thờ phượng, chúc tụng, cảm tạ, yêu mến của người tín hữu trước những hồng ân Chúa đã thương ban trong năm cũ, đồng thời là lời xin chúc bình an trong năm mới. Với tâm tình đó, chúng ta cùng hiệp ý trong nghi thức mừng tuổi Chúa

Mừng Tuổi Chúa

♩ = 50

Kính thờ Chúa tể_ tạo_ thành. Chí tôn_ hằng có_ dựng_ sanh muôn loài. Thủy chung
 tự_ hữu_ không sai. Ngày giờ năm_ tháng_ đặt_ rày_ bốn_ nhơn. Phận làm sắc_ vong
 trung_ ngươn. Luân xoay_ thì_ tiết_ đã_ hơn_ trăm ngàn. Vậy nay_ năm cũ_ vừa_ an,
 Tân Xuân_ lộ_ rạng_ ác_ vàng_ tin_ vui. Loài hèn_ suy_ tới_ ngậm_ ngùi. Ôn sâu
 ngài_ thăm_ Chúa_ tôi_ đạo_ Mẫu. Đem_ nhau_ đèn_ thắp_ cúi_ đầu. Trước_ là_ tạ_ Chúa_ sau
 là_ xin_ ơn. Xin_ cho_ chúng_ tử_ an_ ninh, sống_ thác_ giữ_ gìn_ nghĩa_ Chúa_ thường_ sinh.

Ba Ngôi Thiên Chúa:

Giờ đây toàn thể cộng đoàn chúng con cùng hiệp ý bày tỏ lòng hiếu thảo, tri ân và tôn kính lên Ba Ngôi Thiên Chúa. Đấng tạo thành, gìn giữ, thánh hóa chúng con trong suốt năm qua.

Năm cũ_ đã_ qua_ bước_ sang_ năm_ mới_ Chúng_ con_ rày_ tới_ cảm
 mến_ Chúa_ Trời. Ôn_ ban_ đầy_ đầy_ (Ôn_ xuống_ đầy_ đầy)
 Chúng_ con_ ngậm_ nga_ ngợi_ ca_ khen_ Chúa_ Sấp_ mình_ kính_ lạy,
 (Cam_ mến_ ơn_ cao) Đồng_ tâm_ ngợi_ Chúa, sống_ thuận_ từ_ an_ trông_ phước_ thanh_ nhàn.

Mẹ Maria:

Lạy Mẹ Maria, trong giây phút trang nghiêm của ngày đầu xuân mới này. Chúng con xin dâng lên Mẹ Maria Nữ Vương lời chúc tụng, tôn vinh, Mẹ đã ban cho chúng con một năm qua bình an. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con trong năm mới này được an hòa.

Năm cũ_ kịp_ tan_ bước_ sang_ năm_ mới_ Chúng_ con_ rày_ tới_ hiếu_ kính_ Mẹ_ lành.
 Đội_ ơn_ gìn_ giữ_ bấy_ lâu. (không_ thể_ đáp_ bồi) Sấp_ mình_ kính_ lạy_ Mẹ